

หลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านกู้ชีพ – กู้ภัย ในการช่วยเหลือประชาชน (Resuscitation and Rescue)



วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมความรู้ สร้างความตระหนักในบริหารจัดการสาธารณภัย และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถานประกอบการและประชาชน ได้เตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย/ใจ และเพิ่มสมรรถนะในการ ปฏิบัติงานป้องกันภัย
- พัฒนาเทคนิค ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ ได้แก่ หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FR) เพื่อ ดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และขณะนำส่งโรงพยาบาล ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนเรียนรู้วิธีกู้ภัย จากสาธารณภัยประเภทต่างๆ ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ กู้ชีพ-กู้ภัย ในการช่วยลดภาวะการบาดเจ็บ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
- ฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ต่างๆด้านการกู้ชีพ – กู้ภัย ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสากล เพื่อช่วยดูแล ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย และมีเครือข่ายการปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย ที่มีความพร้อมในการ ช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมในทุกพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รุ่นละ ๕ วัน จำนวนผู้
อบรม ๕๐ คน รวม ๔๑.๕ ชั่วโมง ณ โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ **8,500** บาท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยอาคาร/สถานที่ การดับเพลิง การกู้ชีพ กู้ภัย ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มูลนิธิ อาสาสมัคร/ สมาคม และประชาชนทั่วไป อายุ 18– 50 ปี
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติ

หัวข้อวิชา (ภาคทฤษฎี) อาทิเช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ ทฤษฎีของไฟและ
หลักการดับเพลิง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และร่างกายมนุษย์ การประเมินสถานการณ์ และการ

ประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน การใช้วิทยุสื่อสาร และการประสานงานในภาวะฉุกเฉินทั่วไป การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และภาวะฉุกเฉินทั่วไป การคัดแยก และแบ่งกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น การเสียเลือดและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และกระดูก

หัวข้อวิชา (ภาคปฏิบัติ) ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การดูแลบาดแผล กระดูกหัก/การยกและเคลื่อนย้าย/การคัดแยกผู้ป่วย ฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง และการทดสอบความรู้

ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์คัดแปลงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) ฝึกปฏิบัติการใช้สายส่งน้ำ หัวฉีด และอุปกรณ์ในการผจญเพลิง ฝึกปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ และเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (**Water Rescue**) ฝึกปฏิบัติการเป็นทีมดับเพลิงแก๊ส น้ำมัน รถยนต์/การใช้รถกู้ภัย และอุปกรณ์กู้ภัยชนิดต่างๆและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงในอาคาร